

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

*Tuy Phước, ngày tháng 10 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

**Sơ kết 3 năm Kết quả thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW  
ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)**

Thực hiện Công văn số 137/UBND-NC ngày 19/9/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về báo cáo Sơ kết 3 năm Kết quả thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), cụ thể như sau:

### **I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Công văn số 81-CV/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; Công văn số 81-CV/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp; Chương trình phối hợp số 05-CTrPH/BTGHU-UBND ngày 15/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ký kết chương trình phối hợp số 04-CTrPH/BTGHU-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025. Nhằm đẩy mạnh thực hiện thông tin bảo đảm chính xác, kịp thời về tình hình triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.**

Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hoá Thông tin huyện, Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện bám sát định hướng, chỉ đạo hướng dẫn tuyên

truyền của các cơ quan Trung ương, của Tỉnh, Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức hướng dẫn đại truyền thanh huyện, xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tuyên truyền trong cán bộ đảng viên, hội đoàn viên và các tầng lớp nhân dân các nội dung như: các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực thi pháp luật, tuyên truyền các chủ trương, quyết sách của ngành, địa phương trên địa bàn huyện. Tuyên truyền cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp của UBND huyện nhằm triển khai các chỉ thị, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ.

Chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện và các phòng, ban huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ; các đề án của UBND huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII; cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. . . Trong quá trình triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm chỉ đạo việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ trong công tác tuyên truyền nội dung các chương trình, đề án, thông tin kết quả thực hiện. Trọng tâm là những nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục . . . Đặc biệt, các cơ quan đã phối hợp tuyên truyền hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật về các chương trình; dự án phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án quan trọng trên địa bàn huyện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

## **2. Công tác phối hợp tuyên truyền giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm**

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ nghiên cứu, triển khai việc tổ chức điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trước khi triển khai các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có tác động lớn; tiếp nhận và nghiên cứu xử lý tham mưu cho UBND huyện các ý kiến, đề nghị của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ trong các báo cáo dư luận xã hội về các giải pháp để giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với các dự án trong lĩnh vực đầu tư công, các vấn đề an sinh, xã hội, y tế, giáo dục.

Chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu phương án thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi xử lý, giải quyết vụ việc, vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm; chủ động cung cấp cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thông tin về kế hoạch triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của huyện có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo nhân dân như:

Đề án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Tuy Phước về ban hành Kế hoạch xây dựng huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm như: tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Tuyến đường biển Cát Tiến – Diêm Vân, tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh.

Dự án mở rộng nút giao thông Cầu Gành – Phước Lộc; mở rộng tuyến ĐT 636 Gò Bồi – Bình Định; xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước; mở rộng cầu Luật Lễ Diêu Trì; đường ĐT 640 vào tháp Bình Lâm; Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Hưng, Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận; Cầu Sông Tranh trên tuyến đường ĐH 42 và các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, dân dụng khác.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Kết quả đạt được**

Sau 3 năm thực hiện Quy chế 238 đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự nhất trí về hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan quản lý nhà nước có được kênh thông tin chính thức, có phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp từ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, qua đó kịp thời điều chỉnh, có chỉ đạo điều hành sát thực tế; từng bước đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Công tác phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau khi triển khai thực hiện các đề án, dự án, các chương trình trọng tâm của huyện đã được các cấp các ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả.

Kịp thời đấu tranh, phản bác hiệu quả các thông tin sai sự thật về các chương trình; dự án phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

#### **2. Hạn chế, khó khăn**

Việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận có lúc còn chậm, thông tin thiếu phong phú, nội dung còn chưa đầy đủ.

Công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn và địa phương trong công tác tuyên truyền có lúc, có việc chưa thực sự kịp thời, hiệu quả chưa cao.

#### **3. Nguyên nhân**

Chưa có hướng dẫn cụ thể về cách thức lựa chọn, xác định tính chất, mức độ của vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm để thống nhất phối hợp, tham mưu xử lý.

Công tác trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị liên quan có lúc chưa kịp thời, thiếu tính chủ động.

### **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN ĐẾN**

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế 238-QĐ/TW chủ động tuyên truyền, định hướng tư tưởng trước những vấn đề nóng được dư luận nhân dân quan tâm; kịp

thời phát hiện, có giải pháp xử lý trước những vấn đề phức tạp, nổi cộm mới phát sinh, không để gây hoang mang cho người dân và để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, gây mất ổn định chính trị, xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo, đài tìm hiểu đưa tin về huyện.

2. Chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu phương án thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi xử lý, giải quyết vụ việc, vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; chủ động cung cấp cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thông tin về kế hoạch triển khai thực hiện những dự án, đề án, chương trình trọng điểm phát triển kinh tế- xã hội của huyện có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo nhân dân.

3. Tập trung tuyên truyền theo phương châm đồng bộ, hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức, cách thức phù hợp; quan tâm nhân rộng các điển hình trong vận động, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của huyện.

4. Phát huy tích cực hơn nữa vai trò của hệ thống thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Trên đây là báo cáo sơ kết 3 năm kết quả thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương về ban hành quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn huyện./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Tân);
- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;
- Phòng VH&TT huyện;
- PCVPVX, CVVP (K5);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hùng Tân**